

HỘI ÁI HỮU BIÊN HOÀ

Website: <http://www.bienhoatx.com>

Email liên lạc: datlam1951@yahoo.com

Hội Ái Hữu Biên Hoà hân hạnh được giới thiệu bài **Gửi Lời Xứ Bưởi** của đồng hương **Kim Thuỳ**. Hội chân thành cảm tạ tác giả. Kính mời quý vị thưởng lãm.

Trân trọng.



GỬI LỜI XỨ BƯỞI

Kim Thuỳ

Quê hương Xứ Bưởi-Biên Hoà mang nặng nghĩa tình của bao lớp tiền nhân đi trước, tạo dựng cho các thế hệ hậu sinh hôm nay. Tất cả đã đặt thành một thể thức tiếp nối hết đời này qua đời khác, mà chúng ta vẫn thường hay gọi đó là truyền thống. Và nét đẹp trong những gì mà chúng ta vẫn thường gọi là mỹ tục ấy càng đáng trân

quý hơn ở những con người luôn dốc hết tâm lực để bảo tồn và giữ gìn những giá trị nhân văn và lịch sử văn hoá ấy.

Có lẽ, sau cuộc bể dâu biến cố 1975, hàng trăm ngàn người Việt quyết chí ra đi đến bến bờ tự do; những tưởng, họ sẽ chỉ giữ lại những tinh hoa văn hoá và nét đẹp truyền thống quê nhà trong tâm thức, và hồi tưởng về một quê hương xưa trong tâm tưởng mà thôi. Song, với tâm huyết và ý chí phi thường, cộng đồng người Việt chúng ta tại hải ngoại nói chung và Hội Ái Hữu Biên Hoà nói riêng đã thực hiện những nhiệm vụ vô cùng cao cả và trân quý: Không chỉ để kết nối, liên hệ và tương trợ bà con đồng hương, mà còn là nơi bảo lưu và truyền lại những tinh hoa văn hoá, truyền thống cho lớp trẻ hiểu rõ được bản sắc của con người Việt; đặc biệt là con dân nơi đất Biên Hoà thân yêu, dù còn đang bôn ba nơi đất khách.

Ngoài những hoạt động của Hội Ái Hữu Biên Hoà là kết nối với những đồng hương nơi đất khách, không những ở Mỹ mà còn tận trời Âu, Á, Úc, Canada, qua những chuyến Hội Ngộ Biên Hoà. Tất cả tìm đến nhau ôn lại kỷ niệm xưa của một thời tự do, an bình. Hội còn góp phần tạo dựng lại nét truyền thống xưa qua các cuộc tổ chức ngày Lễ Vía Đức Ông Trần Thượng Xuyên, người đã công lao to lớn trong việc khai khẩn xứ Biên Hoà. Những sinh hoạt kể trên đã được tiếp tục cũng đã gần 20 năm, nhờ vào sự hy sinh tận lực, bền tâm của ông Hội Trưởng Lâm Sĩ Đát. Ở đó không chỉ là hành động mà còn là nghĩa cử mà lớp tiền bối đi trước đã gắng sức tạo dựng để con cháu lớp hậu sanh được hiểu và tiếp nối vốn truyền thống tốt đẹp đó của cha ông ta ngàn đời nay.

Có thể nói, hiện hữu của tình đồng hương kết nối qua các hội đoàn tiêu biểu là Hội Ái Hữu Biên Hoà, cũng đang đem lại cho bà con

ta nơi xứ lạ quê người chút hồi ức cho ấm lòng những con người tìm sống trong bốn bờ tự do hôm nay. Có thể hiểu được rằng thời gian luôn tuôn chảy như một dòng suối êm đềm, nhưng cũng chớp nhoáng mà con người không thể nào kiểm soát được. Rồi đây, những vốn văn hoá lịch sử hay nét đẹp đậm đà chất Việt của người Việt ta sẽ còn phảng phất đâu đó trên nời trời tự do nơi xứ người, nhưng dòng máu con người Việt, hay dòng nhiệt huyết của con dân nơi xứ Bưởi vẫn còn đang nung nấu, một quê hương lầy lừng với bao dòng lịch sử, từ buổi khẩn hoang lập ấp. Dù đang sinh sống ở tại quê nhà hay lưu vong nơi đất khách, chúng ta vẫn luôn tự hào có một quê hương và là con dân nơi vùng đất Biên Hùng Oai Dũng hay bề dày lịch sử của một Trấn Biên Cổ Kính.

Tình nghĩa đồng hương không chỉ hiện hữu nơi chúng ta gặp lại, nhìn nhau dù nay tóc đã thay màu, mà ở đó chúng ta còn được đóng góp những sức lực cuối cùng để vì quê hương, vì nơi bản xứ mà chung tay bảo lưu truyền thống của cha ông đi trước, dù nơi tổ chức các cuộc lễ hội không phải là chính quê hương chôn nhau cắt rốn của mình. Nhưng, trong làn khói hương nghi ngút và tâm thành của những người con dân trót mang nặng nghĩa tình với quê cha đất tổ, trong những làn khói hương ảo ảnh đó, quê hương Biên Hoà của chúng ta hiện ra với sông Đồng, núi Bửu, với cầu Gành nổi nhịp bao người hay với Cù Lao Phố xanh mượt đồng lúa mới.

Bởi lẽ, quê hương không ở hiện hữu là quá khứ hay hiện tại mà quê hương luôn ở trong tim, trong dòng máu đỏ đang tuôn chảy nuôi sống chính bản thân của chúng ta.

Bởi lẽ, chúng ta góp sức vì quê hương là góp sức cho chính tâm thức chúng ta với đi nỗi nhớ quê nhà. Từng cái tên, tôi ở xóm chợ Biên Hoà, tôi trong Ga Xe Lửa, chị ở Tân Triều, em ở Cù Lao

Phố, ... từng tên thầy cô dạy ở các quận Long Thành, Dĩ An, Tân Uyên, Đức Tu, Công Thanh, Nhơn Trạch; chú ba, dì tư, anh năm..., nhân vật Biên Hoà: bác sĩ Nguyễn Văn Hoài, bác sĩ Tô Dương Hiệp, ông bà Đốc Phủ Thanh, bà Trần Lệ Xuân, cô Tám Nữ, ông Tướng Trí, ông Bảy Lộ, bác Tám Mộng, bà Út Lý, dì Ba Bông, bác Nguyễn Ngọc Huy, bác Bình Nguyên Lộc, thầy Tư Lự, nhạc sĩ Bằng Giang, Lê Hựu Hà, soạn giả Ngọc Điệp, nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên... vẫn rộn ràng nhắc nhớ chúng ta, mỗi khi anh em đồng hương Biên Hoà gặp lại. Có thể cuộc gặp hôm này chưa chắc lần sau gặp còn đủ mặt, các quý vị đồng hương ai cũng đã ngoại lục tuần, trầm tư ít phút nhắc nhớ trong kỷ niệm, nâng chén ly bồi kể cuộc chuyện hôm qua.

Rồi ngày mai đây, khi tất cả những người am hiểu về truyền thống văn hoá và kế thừa nó đang dần dần trở về miền quê hương xa xôi, ai sẽ cùng các em, các cháu hậu sanh gầy dựng nhip nối đồng hương, khi mà cuộc sống tất bật nơi xa xứ, không dư ra một phút để chúng ta hoài niệm. Khi mà hai tiếng Biên Hoà, con cháu chúng ta không thể phát âm một cách trọn vẹn tiếng mẽ để thì còn nhớ gì đến đất tổ quê cha. Chúng ta hôm nay đang làm những việc vô cùng hữu ích để không hổ thẹn là con dân nơi đất Biên Hoà, khi chúng ta trở về với núi Bửu, sông Đồng, tâm hồn chúng ta sẽ hoà quyện với núi sông hùng vĩ để mãi mãi tự hào tôi là người dân xứ Bưởi thân thương.

Những giá trị văn hoá-truyền thống trong dòng lịch sử mà chúng ta đang làm, đang tạo một sức ảnh hưởng mạnh mẽ, để những thế hệ con cháu không chỉ ở nơi hải ngoại mà còn ở quê nhà, cũng trót mang trong mình tình nghĩa với quê hương bản xứ. Và các em cũng đang tiếp nối những truyền thống về tìm hiểu lịch sử văn

hoá quê nhà, để các em những thế hệ tương lai còn hiểu thêm rằng: quê hương Biên Hoà là nơi đất địa linh nhân kiệt.

Kim Thủy